

Số: 75/KHCM –THTCN

Phước Lại, ngày 20 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số: 174/KH-THTCN Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học năm học 2024 – 2025;

Trường Tiểu học Trần Chí Nam xây dựng Kế hoạch ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2024-2025 học cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Nhằm giúp cho đơn vị, giáo viên chủ nhiệm đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh; Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Từ đó, rà soát nắm bắt kịp thời tình hình học tập của học sinh từ đầu năm học đến hết giữa học kì 1.

Trên cơ sở đó giúp nhà trường và giáo viên có biện pháp uốn nắn, giúp đỡ kịp thời học sinh chưa hoàn thành về kiến thức kỹ năng của các môn học, chưa đạt về mức độ hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực. Đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh đáp ứng hoàn thành chuẩn KT – KN trong thời gian còn lại của năm học.

Giúp giáo viên và nhà trường xây dựng kế hoạch, phương pháp, hình thức giảng dạy và giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh trong thời gian tiếp theo của năm học.

II. Đối tượng

Toàn thể học sinh khối lớp 4-5 của trường Tiểu học Trần Chí Nam.

III. Thời gian

Học sinh được ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kì 1 chương trình từ đầu năm đến hết tuần 9. Thời gian ôn tập theo phân phối chương trình và các tiết luyện tập.

IV. Nội dung

Học sinh được ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 với 2 môn Toán; Tiếng việt đối với khối lớp 4-5. Nội dung ôn tập theo chuẩn KT- KN từng lớp. Theo sự thống nhất của ma trận, đề

cương ôn tập kiểm tra của từng tổ chuyên môn và theo tình hình thực tế của lớp mà giáo viên đang phụ trách giảng dạy.

V. Phân công

- Giao trách nhiệm cho Tổ trưởng- Tổ phó tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung ôn tập cho tổ của mình một cách cụ thể, hiệu quả thiết thực đúng trọng tâm. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thành viên của mình thực hiện việc ôn tập cho học sinh theo đúng kế hoạch.

- Giáo viên dạy lớp có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức ôn tập cho học sinh của mình chuẩn bị thi giữa học kì 1 theo sự phân công của Tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Phó hiệu trưởng sẽ tổ chức kiểm tra việc lập kế hoạch ôn tập và hình thức ôn tập của các tổ chuyên môn, thành viên của tổ chuyên môn trong thời gian ôn tập học sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2024 -2025 của Trường tiểu học Thuận Trần Chí Nam. Đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn liên hệ với đ/c PHT để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Tổ chuyên môn (t/h) ;
- Giáo viên (t/h);
- Lưu: VT. CM.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHT

Đặng Thanh Tuấn